

Hướng Dẫn Chăm Sóc Hậu Phẫu

Cảm ơn quý vị đã triệt sản/thiến thú cưng của mình. Quý vị vừa góp phần giúp hạn chế số lượng động vật vô gia cư tiềm năng và giúp thú cưng khỏe mạnh cũng như hạnh phúc hơn! Mặc dù triệt sản và thiến là những thủ thuật phổ biến nhưng đừng quên rằng thú cưng của quý vị vừa trải qua phẫu thuật và cần được chăm sóc thích hợp để phục hồi đúng cách.

Lưu ý: Quý vị có thể liên hệ đường dây chăm sóc hậu phẫu theo số (844) MY-ASPCA [(844) 692-7722]. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào sau khi thú cưng trải qua phẫu thuật, hãy gọi đến số này và chọn tùy chọn cho phép quý vị nói chuyện với Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng. **Quý vị cần liên hệ với đường dây chăm sóc hậu phẫu hoạt động 24/7 trước khi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc thú y cho thú cưng bị biến chứng sau phẫu thuật.** Xin lưu ý rằng ASPCA không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc chăm sóc nếu bệnh tật hoặc thương tích của thú cưng không liên quan đến ca phẫu thuật. Ngoài ra, ASPCA không chi trả chi phí cho cuộc hẹn tái khám và dịch vụ chăm sóc nếu quý vị không tuân thủ hướng dẫn hậu phẫu.

Gây Mê và Phẫu Thuật

Theo dõi thú cưng để phát hiện bất kỳ dấu hiệu phục hồi bất thường nào sau khi gây mê và/hoặc phẫu thuật. Những dấu hiệu này có thể bao gồm chảy máu, hôn mê hoặc suy nhược, chán ăn/uống ít ước hơn bình thường, run rẩy, dáng đi không vững kéo dài trên 24 giờ sau khi phẫu thuật.

Gọi ngay cho đường dây chăm sóc hậu phẫu nếu thú cưng bị nôn mửa, tiêu chảy, khó thở hoặc nướu có màu trắng.

Vết Mổ

Không có mũi khâu bên ngoài vị trí phẫu thuật. Tất cả mũi khâu đều nằm dưới da. Mũi khâu là loại tự tiêu nên quý vị không cần liên hệ với cơ sở y tế để cắt chỉ. Hai mép vết mổ cũng được dán bằng keo dán y tế. Nếu thú cưng cảm thấy thoải mái, hãy kiểm tra vị trí phẫu thuật hàng ngày để đảm bảo rằng vết mổ đang liền lại. Những gì quý vị thấy vào ngày thú cưng xuất viện sau khi phẫu thuật được coi là hình dạng bình thường đối với vị trí phẫu thuật. Nếu vị trí phẫu thuật có màu đỏ sẫm, có dịch tiết màu xanh/vàng hoặc hơi đỏ, có mùi hôi, có vật thể lòi ra, có cảm giác ấm khi sờ vào hay có vết bầm tím hoặc vết sưng dẹt như đang lớn dần, hãy liên hệ với đường dây chăm sóc hậu phẫu.

Mèo Đực

Vị trí phẫu thuật trên mèo đực nhỏ đến mức không cần khâu hoặc dùng keo dán y tế. Một hoặc hai vết hở nhỏ trên bìu là tình trạng có thể chấp nhận được.

Chùng Ngừa

Nếu thú cưng của quý vị đã được chùng ngừa, hãy theo dõi vị trí chùng ngừa (vai/chân sau) và kiểm tra các dấu hiệu cho thấy thú cưng đang phản ứng với vắc xin. Các dấu hiệu này bao gồm sưng mặt, nổi mề đay, đi khập khiễng, chảy nước dãi, ngứa, đau hoặc sưng tấy ở vị trí chùng ngừa (vai/chân sau). Nếu thú cưng có bất kỳ dấu hiệu nào nêu trên, hãy gọi cho đường dây chăm sóc hậu phẫu.

Thức Ăn và Nước Uống

Quý vị nên cho thú cưng ăn khoảng một nửa khẩu phần ăn uống thông thường vào khoảng hai giờ sau khi đưa thú cưng từ phòng khám về nhà. Nhiều con mèo sẽ không ăn vào đêm mà chúng được đưa từ phòng khám về nhà.

Nếu thú cưng của quý vị dưới 16 tuần tuổi, hãy cho chúng ăn khoảng một nửa lượng thức ăn và nước uống thông thường ngay khi trở về nhà. Nếu mèo con của quý vị không ăn khi chúng trở về nhà, hãy chà sirô ngô hoặc phong lên nướu của thú cưng bằng dụng cụ bôi có đầu bằng bông nếu quý vị có thể làm vậy mà không lo bị cắn hoặc cào.

Không tháo Vòng E của thú cưng khi cho ăn trừ khi quý vị có thể giám sát khi thú cưng không đeo Vòng E. Thay Vòng E ngay sau khi thú cưng ăn xong.

Thuốc Giảm Đau

Thú cưng của quý vị đã được cho dùng thuốc giảm đau có tác dụng kéo dài khi tiến hành phẫu thuật triệt sản/thiến. **KHÔNG CHO THÚ CƯNG UỐNG THUỐC CỦA CON NGƯỜI.** Thuốc dành cho người rất nguy hiểm và có thể gây tử vong cho thú cưng.

Hình Xăm

Thú cưng đã phẫu thuật sẽ có một hình xăm nhỏ màu xanh lá cây. Đối với chó, hình xăm được đặt dọc theo vết mổ. Hình xăm sẽ không gây biến chứng vì dụng cụ được sử dụng để xăm đều là dụng cụ vô trùng. Đối với mèo cái, hình xăm được đặt dọc theo vết mổ. Đối với mèo đực, hình xăm được đặt ở phần bụng dưới. Vui lòng theo dõi vị trí xăm để xác định xem hình xăm có bị mờ, sưng tấy hoặc tiết dịch hay không. Nếu xảy ra những triệu chứng nêu trên, vui lòng liên hệ với đường dây chăm sóc hậu phẫu.

Chạy Nhảy và Chơi Đùa

Hạn chế chạy nhảy và chơi đùa trong bảy ngày sau khi phẫu thuật. Hoạt động quá nhiều có thể khiến vết mổ bị hở hoặc sưng tấy. Cho thú cưng vào lồng, cũi, chuồng hoặc phòng nhỏ có kích thước phù hợp khi quý vị không thể giám sát. Dắt chó đi dạo bằng dây xích để chúng có thể đi vệ sinh. Vui lòng không dắt chó đi xa hoặc để chó ở chung với động vật hoặc người khác trong môi trường ồn ào. Ngoài ra, không cho thú cưng nhảy lên xuống đồ đạc trong nhà.

Giữ Thú Cưng Tránh Xa Động Vật Khác

Giữ con đực đã thiến tránh xa con cái chưa triệt sản. Con đực đã thiến vẫn có thể thụ thai cho con cái chưa triệt sản trong tối đa 30 ngày sau khi thiến. Giữ con cái đã triệt sản tránh xa con đực chưa thiến mà có thể có hành vi động dục. Động vật trở về từ Cơ Sở Triệt Sản/Thiến có thể có mùi khác so với những thú cưng khác trong gia đình. Điều này có thể khiến thú cưng đánh nhau. Do đó, hãy chuẩn bị cho việc để thú cưng ở khu vực riêng trong vài ngày sau khi phẫu thuật.

Thói Quen Vệ Sinh

Theo dõi nước tiểu của thú cưng để kiểm tra xem có máu hay không. Nước tiểu của con cái có thể có một lượng máu nhỏ trong 24 giờ đầu sau phẫu thuật. Nếu hiện tượng này tiếp diễn hoặc thú cưng của quý vị có vẻ mệt vào bất cứ lúc nào, hãy gọi cho đường dây chăm sóc hậu phẫu.

Liên hệ với đường dây chăm sóc hậu phẫu nếu mèo của quý vị đi tiểu liên tục trong vòng 72 giờ sau khi phẫu thuật triệt sản/thiến.

Tắm Cho Thú Cưng

Không tắm cho thú cưng trong vòng 10 ngày sau khi phẫu thuật.

Chăm Sóc Mèo

Khi đưa mèo về nhà sau phẫu thuật, hãy đặt mèo vào khu vực kín, yên tĩnh và tối, chẳng hạn như phòng tắm. Lưu ý rằng mèo có thể trốn sau khi phẫu thuật. Quý vị nên chặn lối vào tất cả những nơi mèo có thể trốn để có thể theo dõi quá trình liền vết thương.

Hành Vi

Triệt sản hoặc thiến thú cưng có thể giúp hạn chế một số hành vi không mong muốn, chẳng hạn như đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu, động dục, hung hăng hoặc xịt nước tiểu, nhưng những hành vi này có thể đã được ghi nhớ và không biến mất hoàn toàn. Nếu có thể, những hành vi này sẽ biến mất dần dần. Có thể phải mất đến 30 ngày mèo mới ngừng xịt nước tiểu hoặc hết dấu hiệu động dục. Mèo đực lớn hơn có thể vẫn tiếp tục xịt nước tiểu nhưng nước tiểu của chúng sẽ không có mùi khó chịu.